

# Cảnh báo mất an toàn lao động tại các công trình nhà ở riêng lẻ

Vài tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn lao động (TNLD) nghiêm trọng tại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân, gây thương vong về người. Điều đáng nói, mặc dù đã được các ngành chức năng cảnh báo về mức độ nguy hiểm song chủ xây dựng cũng như người dân lại không quan tâm. Đây là hồi chuông cảnh báo về việc không tuân thủ quy định về an toàn lao động (ATLĐ) trong công trình xây dựng dân dụng.



Người lao động không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình làm việc để xây ra mất an toàn lao động (ảnh chụp tại nhà dân số 21, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình).

## 4 tháng - 6 người tử vong

Hiện nay, nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân ngày càng gia tăng. Không chỉ ở khu vực thành phố, tại các vùng nông thôn, nhiều công trình nhà ở riêng lẻ 2 - 3 tầng mọc lên ngày càng nhiều. Song việc xây dựng nhà ở, nhất là nhà ở riêng lẻ chưa bảo đảm về ATLĐ, chưa có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATLĐ. Thực tế từ tháng 8/2020 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ TNLD tại các công trình nhà ở riêng lẻ làm chết 6 người. Điển hình, ngày 20/8/2020, tại gia đình ông Nguyễn Quang Phòng ở thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt (Đông Hưng) xảy ra vụ TNLD nghiêm trọng làm chết 2 người, 2 người khác bị thương nặng; ngày 4/9/2020, tại xã Nam Thanh (Tiền Hải) xảy ra vụ TNLD tại công trình nhà ở riêng lẻ làm 1 người tử vong. Mới đây nhất, ngày 8/12/2020, tại gia đình ông Vũ Văn Trường, thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh (Vũ Thu)

xây ra vụ sập giàn giáo có độ cao 5,5m so với mặt đất khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng không qua khỏi. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra 11 vụ TNLD làm chết 14 người, trong đó số vụ TNLD tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ có người chết là 3 vụ, làm chết 6 người. Đây chỉ là những vụ TNLD được khai báo hoặc cơ quan chức năng thu thập được. Thực tế, số vụ TNLD có thể còn nhiều hơn, nhất là khu vực lao động phi chính thức, lao động không có hợp đồng lao động. Ông Tăng Quốc Sửu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, mặc dù TNLD luôn rình rập nhưng tại các công trình xây dựng hầu hết người lao động làm việc trong môi trường thiếu các biện pháp bảo hộ lao động như không có mũ bảo hộ, dây an toàn, không có lưới

bảo hộ, xung quanh khu vực xây dựng không được rào chắn, chưa kể nhiều nhóm thợ ở các vùng nông thôn tự liên kết với nhau nhận các công trình, trong khi phương tiện làm việc không đầy đủ... Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản gây mất ATLĐ.

## Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Theo ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua các tổ thợ thường là lao động tự do chưa được đào tạo về kỹ thuật xây dựng và ATLĐ trong thi công xây dựng, không bố trí hoặc bố trí thiếu các trang thiết bị bảo hộ an toàn cho người lao động dẫn đến mất ATLĐ. Theo tìm hiểu tại một số công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, hầu hết các tổ thợ cũng như người lao động làm việc theo kinh nghiệm. Anh V.V.K, một chủ thầu xây dựng chuyên xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Thái Bình chia

sẽ, đội thợ xây của anh có hơn 10 người, phần lớn lao động học nghề theo dạng "cầm tay chỉ việc" và làm theo kinh nghiệm. Do đó, hầu hết các lao động không đòi hỏi chủ thầu phải trang bị đồ bảo hộ. Mặc dù làm trong ngành xây dựng đã nhiều năm và làm nhiều công trình nhà ở riêng lẻ nhưng chưa thấy đoàn nào đến kiểm tra về ATLĐ. Các đoàn có đến cũng chỉ làm việc với chủ nhà về việc có hay không thiết kế kỹ thuật, giấy phép xây dựng.

Để khắc phục tình trạng trên, ngay sau vụ TNLD tại xã Hồng Việt (Đông Hưng), UBND tỉnh đã ban hành văn bản về tăng cường quản lý, giám sát thi công và phòng tránh sự cố công trình đối với các công trình riêng lẻ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định của Nhà nước về công tác ATLĐ, quản lý chất lượng xây dựng và các công trình nhà ở riêng lẻ; tăng cường quản lý, kiểm tra đối với công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình. Các huyện, thành phố có trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong quá trình thi công. Đối với các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra việc xây dựng của các hộ dân trên địa bàn, hướng dẫn các hộ dân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng nhà ở theo quy định. Cùng với chỉ đạo của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan, các doanh nghiệp tiến hành kiểm tra về công tác bảo đảm ATLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn. Ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thì chính quyền cơ sở cần sâu sát địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm. Mỗi người lao động phải tự bảo đảm các điều kiện an toàn của bản thân, kiên quyết không làm việc tại công trình không an toàn bởi bản thân người lao động sẽ gánh chịu hậu quả nặng nhất nếu xảy ra tai nạn.

NGUYỄN CƯỜNG

Mặc dù du nhập về địa phương nhiều năm nay song nghề làm chổi chít (chổi dóc) của xã Duyên Hải gần đây mới thực sự phát triển và được mở rộng với 21 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Bà Bùi Thị Ngọc, thôn Bùi Tiến cho biết: Tôi làm chổi chít được hơn 3 năm. Các công đoạn làm chổi khá đơn giản, nhẹ nhàng nên người già, người trẻ đều có thể làm được. Tôi năm nay 66 tuổi, ở tuổi này để làm các công việc nặng nhọc thì rất khó nhưng nhờ có nghề làm chổi chít nên tôi vẫn có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Anh Nguyễn Văn Phúc, chủ một cơ sở sản xuất chổi chít ở thôn Bùi Tiến cho biết: Hiện nay cơ sở có 15 lao động thường xuyên; trung bình mỗi năm xuất ra 14 vạn chiếc chổi, thu lãi gần 200 triệu đồng. Tuy số lượng hàng xuất ra lớn song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ tìm thêm các mối hàng và mở rộng quy mô sản xuất. Về thu nhập từ nghề làm chổi chít, tùy tay nghề của từng người mà thu nhập khác nhau, trung bình từ 2 - 3,5 triệu đồng/người/tháng, quan trọng là giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Nhận, Bí thư Đảng ủy xã: Việc phát triển một số ngành nghề sản xuất của địa phương như nghề làm chổi chít là một trong những chủ trương, giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng nhằm thực hiện mục tiêu "đẩy mạnh phát triển kinh tế" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Ngoài ra, địa phương còn chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi; sản xuất tập trung theo vùng phù hợp với quy hoạch; áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Vụ đông năm nay, mặc dù địa phương vẫn duy trì diện tích trồng cây màu như các năm trước là 229ha (chiếm 75% diện tích đất nông nghiệp của xã) song giá trị sản xuất cao gấp 1,5 lần so với các vụ đông trước, do đưa vào trồng nhiều loại cây đáp ứng nhu cầu thị trường như: bí đỏ củ lạc, khoai tây, ngô ngọt và rau màu các loại... Trong đó, cây bí đỏ

# DUYÊN HẢI Quyết tâm cao từ chặng đầu

Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, Đảng bộ xã Duyên Hải (Hưng Hà) khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, bước đầu đạt hiệu quả tích cực, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

củ lạc chiếm trên 50% diện tích cây vụ đông; trung bình 1ha trồng bí đỏ củ lạc, người dân thu được 80 triệu đồng. Nhờ vậy mà thu nhập của người dân tăng lên, trung bình đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, xí nghiệp vào đầu tư, sản xuất trên địa bàn xã. Hiện nay, xã đang tiếp nhận dự án của Công ty Nhân Bình (Hà Nội) về đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai tại thôn Khả Tân. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương trong những năm tới, không chỉ góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn tạo đột phá để thu hút nhiều doanh nghiệp khác đến đầu tư.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đảng bộ xã Duyên Hải xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay sau Đại hội, xã đã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức là thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm các tiêu chí được giữ vững và nâng cao. Thời gian qua, xã đã rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng hệ thống giao thông, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường giao thông nội đồng; bổ sung quy hoạch các điểm dân cư, khai thác tốt quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng mới 1 nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, xã tiếp tục tranh thủ thời cơ, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng, thực hiện các tiêu chí để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2021 về đích nông thôn mới nâng

cao. Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Năm 2020, xã có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm, cơ sở vật chất kỹ thuật y tế được tăng cường, bảo đảm tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội của địa phương thời gian qua luôn được giữ vững. Về công tác tuyên truyền, năm nay xã có 28 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây chính là những điều kiện thuận lợi, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐAO QUYÊN



Nghề làm chổi chít giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương lúc nông nhàn.

## PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

# Xây dựng khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh không khói thuốc lá

Xây dựng môi trường không khói thuốc lá là một trong những nội dung trọng tâm của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), trong đó xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc lá, khu vực lễ tân, phòng chờ; hướng dẫn nhân viên khách sạn kỹ năng thuyết phục khách

khách sạn đã ban hành nội quy, quy định không hút thuốc lá; thông báo trực tiếp với khách hàng về quy định không hút thuốc lá khu vực trong nhà; treo biển "Cấm hút thuốc lá" tại các khu vực cấm hút thuốc lá, khu vực lễ tân, phòng chờ; hướng dẫn nhân viên khách sạn kỹ năng thuyết phục khách

hàng khi sử dụng thuốc lá tại các khu vực cấm hút thuốc lá; đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua của nhân viên; tập huấn cho nhân viên về xây dựng môi trường "Khách sạn không khói thuốc". 100% khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú tại thời điểm không có hành vi hút thuốc lá trong

nhà, không có mùi thuốc lá trong nhà; 100% các cửa hàng kinh doanh không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá. 100% khách sạn, cơ sở lưu trú không bày bán thuốc lá, không có hành vi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại thuốc lá trong khuôn viên.



Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đó chỉ là tại thời điểm giám sát và tại các cơ sở được giám sát bởi trên thực tế không phải nhà hàng, khách sạn nào trên địa bàn tỉnh cũng tích cực PCTHCTL. Tại một số nhà hàng vẫn để gạt tàn thuốc lá, diều cày trong khuôn viên và thậm chí khách hàng có thể thoải mái ăn ngay cạnh những bàn ăn của khách khác đang hút thuốc lá. Vẫn còn tình trạng một số ít khách hàng hút thuốc lá khu vực hành lang, ban công, chưa thực hiện nghiêm quy định của khách sạn về PCTHCTL... Vẫn còn một số cơ sở kinh doanh trưng bày biển quảng cáo thuốc lá, một số khách sạn chưa bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá là khu vực bên ngoài của khách sạn...

Trước thực trạng trên, định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động... với nhiều hình thức thích hợp đến người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, các nhà hàng, khách sạn; thực hiện treo biển

"Cấm hút thuốc lá", pa nô xây dựng môi trường không khói thuốc tại các địa điểm công cộng, các điểm cấm hút thuốc. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lập danh sách những nhà hàng, khách sạn làm tốt để tuyên truyền nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân có thể lựa chọn nơi đến ăn, uống, nghỉ ngơi bảo đảm an toàn và đó cũng là cách ủng hộ cho các nhà hàng, khách sạn xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, khách hàng cùng với việc phòng, chống cháy, nổ và thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đòi hỏi các nhà hàng, khách sạn cần xây dựng môi trường văn minh không khói thuốc như là một xu hướng tất yếu để các chủ nhà hàng, khách sạn nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Điều đó không chỉ nhằm thực hiện tốt công tác PCTHCTL mà còn là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh nhà hàng, khách sạn sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, thu hút ngày càng đông khách.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

### Gánh nặng về bệnh tật và kinh tế từ hút thuốc lá

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các chất độc có trong khói thuốc lá làm suy giảm sự phát triển của phổi. Biện pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe phổi là không hút thuốc và giảm tối đa việc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động. Dưới đây là những số liệu ở Việt Nam.

**Tỷ lệ người hút thuốc lá trong dân số**

Cứ 11 người có 2 người hút thuốc lá

1 người hút trực tiếp, 2 người hút thụ động

**Tác hại của thuốc lá**

5 giờ Thời gian khói thuốc tồn tại trong không khí, kể cả khi không còn nhìn hoặc người thấy

69/7.000 hóa chất có trong thuốc lá gây ung thư

**Gánh nặng bệnh tật và kinh tế**

40.000 người chết/năm vì các bệnh liên quan

96,8% Bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá

Người hút thuốc lá trong 6 tháng có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 6,5 lần so với người không hút

20 năm Người hút thuốc lá chết sớm hơn so với người không hút

Nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi, khoang miệng, thanh quản... Các bệnh tim mạch

24 nghìn tỷ đồng/năm chi phí y tế điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá

Người: Bộ Y tế, TTXVN  
https://infographic.vn